

Số: /KH-UBND

Vĩnh Bảo, ngày tháng 11 năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Phân công nhiệm vụ tuyên truyền, vận động giao nộp, thu hồi, ký cam kết và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo - dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025

Thực hiện Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hải Phòng về việc phát động phong trào thi đua tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT); phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK-VLN-CCHT trên địa bàn thành phố; ngày 09/10/2024, UBND huyện Vĩnh Bảo đã ban hành Kế hoạch số 285/KH-UBND chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT; Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và Kế hoạch chỉ đạo của UBND thành phố.

Tuy nhiên, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố lại liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến pháo nổ (huyện Kiến Thụy xảy ra 02 vụ, làm chết 02 người, thiệt hại lớn về tài sản); phát hiện nhiều vụ buôn bán, sản xuất, tàng trữ pháo nổ trái phép với số lượng lớn. Trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, dịp cuối năm 2022 xảy ra vụ tai nạn do pháo nổ tại Cộng Hiền làm 01 cháu bé hỏng một mắt, mất một bàn tay; cuối năm 2023 xảy ra vụ tai nạn do pháo nổ làm 02 người chết tại Dũng Tiến; các ngành, các địa phương đã tích cực tuyên truyền nhưng vẫn phát hiện nhiều vụ việc sản xuất, mua bán, tàng trữ, đốt pháo trái phép.

Dự báo dịp cuối năm 2024; đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, tai nạn liên quan đến sản xuất, mua, bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo trái phép trên địa bàn huyện tiếp tục diễn biến phức tạp; để kịp thời tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa và đấu tranh xử lý các vi phạm, UBND huyện Vĩnh Bảo ban hành Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn như sau:

### I. Mục đích, yêu cầu

1. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện bảo đảm thống nhất, toàn diện và hiệu quả từ huyện đến địa bàn cơ sở; đề cao tinh thần quyết liệt, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức triển khai thực hiện.

**2.** Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức nhất là người đứng đầu và toàn dân; phát huy sự tham gia chủ động, tích cực của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong tìm hiểu pháp luật, xây dựng văn hóa pháp lý, tự giác thực hiện trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT và pháo. Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở đối với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK-VLN-CCHT và pháo trên địa bàn huyện.

**3.** Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp: vừa tuyên truyền, vừa đấu tranh, xử lý, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong quản lý, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ trên địa bàn huyện.

## **II. Nhiệm vụ trọng tâm**

**1** Tổ chức tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả, nâng cao nhận thức cho người dân về các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý sử dụng pháo; tuyên truyền phương thức, thủ đoạn mới, hậu quả, tác hại, những nguy hiểm và kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo của lực lượng chức năng; tuyên truyền, vận động nhân dân phát hiện, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ trái phép.

**2** Triển khai các biện pháp nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng, ổ nhóm, đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ trái phép cả trên không gian mạng và ngoài xã hội.

**3** Tổ chức cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương từ huyện đến cơ sở thôn, tổ dân phố; các hộ gia đình, cá nhân ký cam kết thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, không sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo trái phép gắn với phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tham gia phát hiện, tố giác, phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

## **III. Phân công nhiệm vụ cụ thể**

### **1. Công an huyện**

- Tham mưu ngay cho UBND huyện tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền Luật quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, Nghị định 137/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và nghiệp vụ công tác tuyên truyền, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm liên quan đến quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, quản lý sử dụng pháo, nâng cao trình độ cho 747 đồng chí an ninh trật tự ở cơ sở; xác định đây là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền và phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm ngay tại địa bàn cơ sở.

- Tham mưu cho UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động giao nộp, thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK-VLN-CCHT và pháo, bảo đảm tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất ty 2025.

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các phòng, ban ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và hành vi vi phạm. Tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại địa bàn dân cư và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học.

- Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các phòng, ban, ngành có liên quan, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ. Đối với các vụ việc đã phát hiện, điều tra, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân đưa đối tượng ra xét xử điểm để răn đe, giáo dục chung. Chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn nắm chắc tình hình, đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, thường xuyên rà soát, xác định cụ thể tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm, lập danh sách theo các nhóm đối tượng, kịp thời phát hiện, điều tra, nhất là tội phạm lợi dụng không gian mạng, hoạt động bưu chính, phương tiện giao thông; kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến VK-VLN-CCHT và pháo có tính chất côn đồ, gây hoang mang dư luận.

- Chủ trì phối hợp Văn phòng HĐND và UBND huyện tham mưu triển khai cho các cơ quan, đơn vị, địa phương ký cam kết thực hiện các biện pháp bảo đảm triển khai hiệu quả Luật quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, Nghị định 137/2021/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nếu không quyết liệt chỉ đạo, để xảy ra vi phạm, tai nạn liên quan đến VK-VLN-CCHT, pháo nổ. Chủ động tổ chức kiểm tra và tập hợp kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND huyện để chỉ đạo.

## **2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:**

- Chỉ đạo Công an xã, thị trấn tham mưu, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, đồng thời tổ chức cho các ngành, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn, các thôn, tổ dân phố, các hộ gia đình ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại VK-VLN-CCHT, các loại pháo (hoàn thành trước ngày 15/12/2024). Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải có bản cam kết với Chủ tịch UBND huyện về chỉ đạo, triển khai và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ (theo mẫu gửi kèm) gửi về Ban chỉ đạo huyện, qua Công an huyện trước ngày 30/11/2024.

- Tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã, các thôn, tổ dân phố tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 42/2024/QH15 (Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua

ngày 29/6/2024, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025); Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

- Chỉ đạo các ngành, các thôn, tổ dân phố phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở rà soát địa bàn, đối tượng có biểu hiện nghi vấn, lịch sử vi phạm về quản lý sử dụng VK-VLN-CCHT, quản lý sử dụng pháo; tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tổ chức tiếp nhận, bảo quản các loại VK-VLN-CCHT, pháo do Nhân dân giao nộp.

### **3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VH TT và thể thao huyện**

- Làm tốt công tác thông tin, kẻ vẽ băng zôn, khẩu hiệu, tuyên truyền lưu động ở những nơi công cộng, phối kết hợp với Công an, các cơ quan báo chí, đài phát thanh huyện và huyện đoàn tổ chức tuyên truyền các quy định về công tác quản lý, thu hồi VK-VLN-CCHT, quản lý sử dụng pháo để cán bộ, công nhân viên các cấp, các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, trường học và toàn dân chấp hành theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các xã, thị trấn có hình thức tuyên truyền phù hợp để huy động đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia vận động giao nộp, thu hồi VK-VLN-CCHT, pháo.

- Đài phát thanh huyện phối hợp tổ chức tuyên truyền nội dung quy định của Luật, phát các tin bài về kết quả thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo, các hình thức xử lý và kết quả xử lý các vụ việc vi phạm; tuyên truyền các điển hình, tích cực, tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Hướng dẫn đài truyền thanh các xã, thị trấn thực hiện phát sóng hàng ngày, mỗi ngày 02 lần với thời lượng từ 10 - 15 phút/lần về nội dung Luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các quy định, văn bản có liên quan của UBND thành phố và UBND huyện về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo.

### **4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện**

Chỉ đạo các trường trên địa bàn lồng ghép tuyên truyền Luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo vào nội dung giảng dạy ngoài giờ lên lớp, tổ chức các hoạt động ngoại khóa để tuyên truyền giáo dục trong học sinh không tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, mua, bán, sản xuất, đốt pháo trái phép. Tổ chức cho học sinh, giáo viên ký cam kết không tàng trữ, vận chuyển, mua bán, đốt pháo trái phép, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban chỉ đạo huyện qua Công an huyện trước ngày 15/12/2024. Tổ chức cho các trường học ký kết quy chế phối hợp với Công an xã, thị trấn về đảm bảo TTATGT, PCCC, an ninh trật tự trường học.

### **5. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể quần chúng**

- Lồng ghép việc tuyên truyền Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, Công cụ hỗ trợ, Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo với các nội dung phát động thi đua xây dựng đời sống văn hoá ở các thôn, tổ dân phố. Tổ chức cho các thôn, tổ dân phố, họ giáo ký kết giao ước thi đua không vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT, pháo.

## 6. Phòng Tài chính - kế hoạch

Dự trù kinh phí, báo cáo chủ tịch UBND duyệt để các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, phục vụ kịp thời công tác vận động giao nộp, thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về VK-VLN-CCHT, pháp theo Kế hoạch của UBND huyện.

## 7. Các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện:

Các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện tổ chức quán triệt Kế hoạch chỉ đạo của UBND huyện, đồng thời tổ chức cho cán bộ, công chức, người lao động, hội viên, thành viên của cơ quan, đơn vị mình ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo (hoàn thành trước ngày 15/12/2024). Bản cam kết quả người đứng đầu cơ quan, đơn vị với Chủ tịch UBND huyện (theo mẫu gửi kèm) gửi về Ban chỉ đạo huyện, qua Công an huyện trước ngày 30/11/2024; hồ sơ triển khai thực hiện Kế hoạch, các bản cam kết của thành viên và kết quả thực hiện lưu tại cơ quan, đơn vị để phục vụ kiểm tra.

## IV. Tổ chức thực hiện

1. Ban chỉ đạo thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của huyện phân công các thành viên phụ trách từng lĩnh vực, chuyên đề và địa bàn, có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn thực hiện theo tiến độ đã đề ra.

2. Giao cho Công an huyện đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện và đề xuất khen thưởng, phê bình, kịp thời báo cáo UBND thành phố, Công an thành phố, các sở, ngành có liên quan và UBND huyện để chỉ đạo.

3. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của UBND huyện bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả và căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo về Ban chỉ đạo huyện qua Công an huyện (Đ/c *Thượng úy Bùi Thanh Tân – cán bộ Đội CS QLHC về TTXH; SĐT: 0393.320.626*) để phối hợp, hướng dẫn thực hiện./.

### Nơi nhận:

- UBND TP;
- Công an thành phố;
- Phòng PC06 – CATP;
- TTHU, TTHĐND, Chủ tịch, PTC UBND huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Đơn vị sự nghiệp trực thuộc;
- Các ban, ngành, đoàn thể của huyện;
- Các Trường THPT, Trung tâm GDNN và GDTX;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT, CAVB (QLHC).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Ngọc Lân**

